

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư

Thực hiện Công văn số 3429/UBND ngày 10/11/2023 của UBND thị xã Đức Phổ, Về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư. Ủy ban nhân dân xã Phổ An báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Trên cơ sở Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và Nhân dân về nội dung cơ bản của Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 12). Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới tại địa phương, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Phổ An.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG:

1. Phát triển quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế:

Trong năm 2023, UBND xã Phổ An không có cán bộ, công chức được cử hoặc mời tham gia các đoàn công tác đi công tác ở nước ngoài và không có đoàn công tác nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ đến địa phương qua hệ công tác.

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ nước ngoài vào xã, sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã:

Trong năm 2023, UBND xã không có tiếp nhận các nguồn viện trợ nước ngoài, nguồn viện trợ các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, nhất là tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh, các lĩnh vực ưu tiên phát triển ở địa phương. Chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè, bà con kiều bào đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển địa phương.

4. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân:

Tích cực tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. Các biện pháp đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia; kiên quyết, linh hoạt, mềm dẻo để tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước, không gây kích động, hận thù dân tộc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Thực thi hiệu quả hệ thống pháp luật về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới:

Tiếp tục quán triệt, phổ biến, truyền truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 và các văn bản chỉ đạo thực hiện của tỉnh, thị xã và Đảng ủy xã về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

6. Triển khai và tăng cường các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế về văn hoá, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững:

Mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thiện chí với xã trên tất cả các lĩnh vực thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác phát triển, kết nối kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường bền vững, ...

Trên đây là báo cáo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn xã trong năm 2023. UBND xã Phổ An kính báo cáo UBND thị xã Đức Phổ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- TT. Đảng ủy; HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hà